



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI
Văn Phòng Giao Tế Công Công Sở Cảnh Sát OC, 714-904-7042

Cảnh Sát Trưởng Quận Cam bổ nhiệm Chỉ Huy Trưởng Lãnh đạo một đơn vị mới thành lập

SANTA ANA, Ca. (2 Tháng Năm, 2024) – Sở Cảnh Sát Quận Cam loan báo một đơn vị mới sẽ bao gồm những thông tin liên lạc khẩn trương, chiến dịch tuần tra và nỗ lực chống khủng bố.

Chỉ Huy Trưởng Charlie Walters được bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị Yểm Trợ Hành Quân và Tình Báo mới thành lập, bao gồm Văn Phòng Thông Tin Liên Lạc Khẩn Trương, Văn Phòng Chống Khủng Bó và Trung Tâm Điều Hành Đa Dụng.

“Với sự nhấn mạnh trong việc cung ứng sự hỗ trợ đa dụng cho việc điều hành và tăng cường sự tiếp cận chủ động cho những nỗ lực chống khủng bố, do đó cần có một nhu cầu tập trung những nhóm này. Đơn vị này sẽ cung cấp một cơ hội sáng tạo để giải quyết tội phạm và phục vụ cộng đồng của chúng ta.” Cảnh Sát Trưởng Quận Cam Don Barnes phát biểu.

Văn phòng Thông Tin Liên Lạc Khẩn Trương bao gồm việc thông tin liên lạc và biệt phái nhân sự của Sở Cảnh Sát Quận Cam, và đây là điểm chính của tất cả các cơ quan công lực, cứu hỏa, công chánh và nhân viên cứu hộ.

Văn Phòng Chống Khủng Bó bao gồm Trung Tâm Thẩm Định Tình Báo Quận Cam (OCIAC) và Lực Lượng Đặc Nhiệm Tham Gia Chống Khủng Bó Quận Cam (OC JTTF).

OCIAC cung cấp thông tin liên quan đến nguy cơ tội phạm và tiềm năng đe dọa sự an toàn của cộng đồng. Đây là một sự hợp tác liên ngành của nhiều cơ quan công lực, các đối tác tư nhân và các thực thể công chúng để giữ an toàn cho Quận Cam bằng cách khám phá, ngăn ngừa, điều tra và đáp ứng lại với các hoạt động tội ác.

OC JTTF hợp tác với các cơ quan công lực liên bang, tiểu bang và địa phương để đáp ứng với những nguy cơ khủng bố đe dọa. Lực Lượng đặc nhiệm điều tra, phân tích và chia sẻ những thông tin quan trọng để ngăn ngừa những nguy cơ bạo lực khủng bố trong khu vực Quận Cam.





ORANGE COUNTY
SHERIFF'S DEPARTMENT

NEWS RELEASE

SHERIFF-CORONER DON BARNES

Trung Tâm Điều Hành Đa Dụng là một văn phòng mới hiện tại đang được khai triển để sử dụng một loạt đủ loại các công nghệ và dữ kiện công cộng có sẵn để giúp nhân viên công lực đáp ứng với tội phạm đang xảy ra hay các tội phạm đã xảy ra gần đây.

“Có rất nhiều việc được thực hiện bởi nhân viên trong đơn vị này là những điều mà cộng đồng không nhìn thấy, nhưng nó là một thành phần quan trọng cho sự an toàn của họ. Tôi rất hãnh diện làm việc với nhiều nhân viên đã tuyên thệ và là những chuyên viên những người đã tận tụy cống hiến những dịch vụ bảo vệ luật pháp hàng đầu.” Chỉ Huy Trưởng Walters phát biểu.

Đơn Vị Hỗ Trợ Điều Hành và Tình Báo sẽ có nhân viên và hoạt động kể từ ngày Thứ Sáu 19 Tháng Tư.

###